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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ 

สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1 ประจําป  พ.ศ. 2566 
คร้ังที่ ๑/2566 

วันที่  26  กรกฎาคม   2566 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ 

 

รายช่ือผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลามมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายอัสมัร  สาแม ประธานสภา อบต.สาวอ อัสมัร  สาแม  

๒ นางบีดะ  เซะ รองประธานสภา อบต.สาวอ บีดะ  เซะ  

๓ นางสาวซากีเราะ   นิยาแม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี.๓ ซากีเราะ   นิยาแม  

๔ นายหะมุ  ปูเตะ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี.๔ หะมุ  ปูเตะ  

๕ นายสูรียา  มาโซ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี.๕ สูรียา  มาโซ  

๖ นายซามีร  เดะแอ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี.๖ ซามีร  เดะแอ  

๗ นายอาเดะยา  เจะแอสนุง เลขานุการสภา อบต.สาวอ อาเดะยา เจะแอสนุง   

 
รายช่ือผูไมมาประชุม            

- ไมมี 
 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายซูมกี  เด็งสุรี นายก อบต.สาวอ ซูมกี  เด็งสุรี  
2 นายอับดุลการิม หะมิ รองนายก อบต.สาวอ อับดุลการิม หะมิ  
3 นายมักตา  สาและ รองนายก อบต.สาวอ มักตา  สาและ  

4 นายอารียะ  นาเซ็ง เลขานุการนายก อบต.สาวอ อารียะ  นาเซ็ง   

5 นางสาวนุรียานี  วาแม นักวิเคราะหนโยบายฯ 
รก.ปลัด อบต.สาวอ 

นุรียานี  วาแม  

6 นายมาซูวี มูซอร เจาพนักงานธุรการ มาซูวี  มูซอร  
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ มาครบองคประชุม นายอาเดะยา  

เจะแอสนุง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ ไดเชิญสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลสาวอ เขาหองประชุม และเรียนประธานสภาฯ ดําเนินการ
การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนด  ดังนี้ 
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นายอัสมัร  สาแม  กอนจะเปดการประชุมสภา เพ่ือความเปนศิริมงคล หรือ ความบารอกัตใน 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาของพวกเรา ขอใหสมาชิกอานซูเราะหอัลฟาติฮะห หนึ่งเท่ียวจบ 

จากนั้น  ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา การประชุมวันนี้เปนการสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
                               ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖6 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ ไดรับอนุมัติจากนายอําเภอ 
รือเสาะใหเปดประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2566 ระหวางวันท่ี 26 
กรกฎาคม พ.ศ.2566 ตามประกาศอําเภอรือเสาะ ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2566  
สภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ จึงไดเรียกประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป พ.ศ.2566 ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2566 เพ่ือพิจารณาขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลสาวอ เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร 
พ.ศ. ....... รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตามลําดับ  

 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
                                 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีผานมา 
นาอัสมัร   สาแม   การรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ สมัย
ประธานสภาฯ   สามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจําป  25๖6  เม่ือวันท่ี  14  กุมภาพันธ  2566                

ท่ีผานมานั้น รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมท่ีแนบมา ซ่ึงคณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบความถูกตอง จึงขอเสนอตอท่ีประชุมสภาได
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับรอง หากทานใดจะขอแกไข เปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอความใด ใหเสนอไดครับ เพ่ือใหทานเลขานุการไดแกไขใหเกิดความ
ถูกตองตอไป 
 

ท่ีประชุม    ไมมี 
 

นาอัสมัร   สาแม   หากไมมีทานใดเสนอตอไป จะเปนการขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด
ประธานสภาฯ    เห็นสมควร รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว ขอใหยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม             รับรอง      6 เสียง 
   ไมรับรอง    -  เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
            
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาวอ เรื่อง การติดตั้ง บอ

ดักไขมันบําบัดน้าํเสียในอาคาร พ.ศ. ..........  

นาอัสมัร   สาแม           การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาวอ เรื่อง การติดตั้ง 

ประธานสภาฯ           บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ...... ขอเชิญ นายก อบต. เสนอญัตติตอสภาฯ  
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นายซูมกี เด็งสุรี    เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ ขาพเจา นายซูมกี เด็งสุรี 

นายก อบต.สาวอ   นายกองคการบริหารสวนตําบลสาวอ ขอเสนอญัตติ การพิจารณารางขอบัญญัติ 

        องคการบริหารสวนตําบลสาวอ เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร    

       พ.ศ. ..........    

หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ เพ่ือบังคับใช 

กับผูท่ีจะปลูกสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางใหติดตั้งบอดักไขมัน   

เหตุผล  ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นธ 0023.4/ว 208 ลงวันท่ี 13 มกราคม 

2566 เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแกไขปญหาน้ําเสียโดยการติดตั้งบอดักไขมันน้ํา

เสียในอาคารของ อปท. โดยแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาออก 

ขอบัญญัติทองถ่ิน เพ่ือบังคับใชกับอาคารท่ีจะปลูกสรางข้ึนใหม โดยเฉพาะอาคาร

ปลูกสราง ท่ีมีการระบายน้ําท้ิงลงหรือไหลไปสูแหลงน้ํา โดยกําหนดใหติดตั้งบอดัก

ไขมัน และกรณี อาคารและสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูเดิมกอนท่ีจะมีการประกาศใช

ขอบัญญัติทองถ่ิน ใหขอความ รวมมือจากเจาของอาคารและสิ่งปลูกสรางไดสมัคร

ใจในการติดตั้งบอดักไขมันเพ่ือใชในการ จัดระบบน้ําเสียในอาคารอยางเปนระบบ  

ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 

และท่ีแกไข เพ่ิมเติม    

   2. หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี นธ 0023.4/ว 208 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2566 

เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแกไขปญหาน้ําเสียโดยการติดตั้งบอดักไขมันน้ําเสียใน

อาคารของ อปท.  จึงขอเสนอญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหาร สวนตําบลวอสาวอ 

เรื่อง การติดต้ัง บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ..........  ตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบลสาวอ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป   

นาอัสมัร   สาแม   ขอเชิญ น.ส.นุรียานี วาแม นักวิเคราะหนโยบายและแผน รักษาราชการ    

ประธานสภาฯ          แทน ปลัด อบต.สาวอ ชี้แจงตอท่ีประชุม  

น.ส.นุรียานี วาแม    นายกไดเสนอญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาวอ เรื่อง การ

รก.ปลัด อบต.     ติดตั้ง บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ........... ตอสภาฯ แลว ขอชี้แจง   

      เพ่ิมเติม เนื่องจากการ จัดทําขอบัญญัติ การติดตั้ง บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียใน 

          อาคาร กรมสงเสริมการปกครอง ทองถ่ินไดยายมาหลายครั้งแลว หนังสือฉบับแรก 

     ตั้งแตป 2549 ไดแจงให อปท.พิจารณา ดําเนินการเก่ียวกับการบําบัดน้ําเสียใน    

       อาคารและครัวเรือน โดยพิจารณาออกขอบัญญัติ ทองถ่ินเพ่ือบังคับใชกับผูท่ีจะปลูก 

       สรางอาคาร และหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี นธ 0023.6/ว 3490 ลงวันท่ี 14  

      พฤษภาคม 2566 เรื่อง เรงรัดติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการ 
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       แกไขปญหาน้ําเสียโดยการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคารของ อปท. ไดรับ 

      แจงจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินวา เนื่องจากปจจุบัน อปท. ท่ีดําเนินการ 

        ออกเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร ยังไม 

      ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี จึงควรมีการผลักดันใหดําเนินการครบ รอยละ 100 โดยขอ 

       ความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ิน เพ่ือ บังคับ 

        ใชกับอาคารท่ีจะปลูกสรางข้ึนใหม โดยเฉพาะอาคารปลูกสรางท่ีมีการระบายน้ําท้ิง 

        ลง หรือไหลไปสูแหลงน้ํา โดยกําหนดใหติดตั้งบอดักไขมัน และกรณีอาคารและสิ่ง 

       ปลูกสรางท่ีมี อยูเดิมกอนท่ีจะมีการประกาศใชขอบัญญัติทองถ่ิน ใหขอความรวมมือ 

        จากเจาของอาคาร และสิ่งปลูกสรางไดสมัครใจในการติดตั้งบอดักไขมันเพ่ือใชใน 

        การจัดระบบน้ําเสียในอาคาร อยางเปนระบบ สําหรับคุณลักษณะ รูปแบบของบอ  

       ทางชางจะมีการกําหนดรูปแบบไว และ ผูยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคาร จะตองมี 

       รายการบอดักไขมันในแบบแปลนขออนุญาต กอสรางดวย ซ่ึงในรางขอบัญญัติฯ ขอ  

       12 กําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจในการ พิจารณายกเวนการปฏิบัติตาม 

       ขอบัญญัตินี้ตามความจําเปนและความเหมาะสมของอาคาร และพ้ืนท่ีบางแหง เชน  

       พ้ืนท่ีบนภูเขา พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีในชนบท เนื่องจาก อบต.เปน เขตพ้ืนท่ีชนบท  

       ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ 

        การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554  

ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ 

แตท่ี ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได   

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน

จํานวน ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือ

ท่ีประชุมสภา ทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี

สองนั้นใหท่ีประชุม สภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหท่ีประชุมเปน

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

ซ่ึงรางขอบัญญัตินี้ไมใชขอบัญญัติงบประมาณจึงสามารถพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวได  

ขอ 47 ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภา

ทองถ่ิน ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัตินั้น หรือไม  

ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ

ขอ  เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ี

ประชุมสภา ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน  
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ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแต

ท่ี ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ในการ

พิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ซ่ึง

รางขอบัญญัติฉบับนี้ ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดออกตัวอยาง ขอบัญญัติ

นี้มาให ทาง อบต. ไมไดรางข้ึนเอง  จึงขอนําเรียนตอสภาฯ เพ่ือพิจารณา  

นายอัสมัร สาแม     ตามท่ี นางสาวนุรียานี วาแม รก.ปลัด อบต.สาวอ ไดชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่อง

ประธานสภาฯ     การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาวอ เรื่อง การติดตั้ง บอดัก    

       ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร ในสวนของการแปรญัตติ จะขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอ 

       วาจะพิจารณาก่ีวาระ หรือพิจารณาสามวาระรวดเดียวในวันนี้ ขอเชิญ ทานสมาชิก 

     สภาฯ 

นางสาวซากีเราะห นิยาแม   เสนอใหพิจารณาสามวาระรวด 

สมาชิกสภาฯ ม. 3   ผูรับรอง   นายซามีร เดะแอ  คนท่ี ๑     

             นายสูริยา มาโซ   คนท่ี ๒    

นายอัสมัร สาแม      มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม หากไมมี ขอมติท่ีประชุม

ประธานสภาฯ    อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด โดยการยกมือ  

มติท่ีประชุม    - เห็นชอบ   6   เสียง  

  - ไมเห็นชอบ     -    เสียง   

- งดออกเสียง    ๑   เสียง  

วาระท่ี 1  รับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล            

เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ..........    

นายอัสมัร สาแม    วาระท่ี 1 รับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ โดยสภาฯ ปรึกษาวาจะรับ 

ประธานสภาฯ    หลักการแหง รางขอบัญญัติฯ นี้หรือไม ตอไป ขอเชิญ สมาชิกสภาฯ อภิปราย  

นายสูรียา มาโซ    ในเรื่องของขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาวอ เรื่อง การติดต้ังบอ

สมาชิกสภาฯ ม. 3  ดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร ตอนนี้ครัวเรือนท่ีอยูใกลแหลงน้ําธรรมชาติ มีความ    

       จําเปนตองติดตั้ง  กอนท่ีเราจะปลอยน้ําจากครัวเรือนลงสูธรรมชาติ แตบาง 

       ครัวเรือนท่ีอยูไกลจากแหลงน้ําก็อยูในดุลยพินิจของนายก จึงเห็นวาควรจะมี 

       ขอบัญญัติในเรื่องนี้ควบคุมไว เพราะในชุมชน ก็มีบานท่ีอยูอาศัยปลอยน้ําเสียลงสู 

        แหลงน้ําธรรมชาติโดยไมมีบอบําบัดน้ําเสียหรือบอ ดักไขมัน จึงเห็นดวยกับราง 

         ขอบัญญัติฯ  

นายอัสมัร สาแม          มีใครจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมี ขอเลขาสภาฯ  

ประธานสภาฯ     ตรวจสอบองค ประชุม  
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นายอาเดะยา เจะแอสนุง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ อยูในท่ีประชุม ครบจํานวนองค

เลขานุการสภาฯ     ประชุม ครับ 

นายอัสมัร สาแม      เม่ือสมาชิกฯ ครบองคประชุม ตอไปขอมติท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการ

ประธานสภาฯ    แหงราง ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาวอ เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมัน 

       บําบัดน้ําเสียใน อาคาร พ.ศ. ........... ในวาระท่ี 1 โดยการยกมือ ครับ 

มติท่ีประชุม    -  เห็นชอบ   6  เสียง  

  -  ไมเห็นชอบ     -   เสียง  

 - งดออกเสียง   ๑  เสียง  

วาระท่ี ๒  การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาวอ เรื่อง การ 

ติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ..........   

นายอัสมัร สาแม    วาระท่ี ๒  การพิจารณารางขอบัญญัติฯ ตอไปเปนการพิจารณาราง

ประธานสภาฯ     ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาวอ เรื่อง การติดตั้ง บอดักไขมันบําบัดน้ําเสีย    

      ในอาคาร พ.ศ. ..........  ในวาระท่ี 2 การแปรญัตติหรือแกไข การพิจารณาวาระท่ี 

    สองนั้น ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน เปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ตอไปขอเชิญเลขา 

    สภาฯ   

นายอาเดะยา เจะแอสนุง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวออยูในท่ีประชุม เม่ือทุกคนเปน

เลขานุการสภาฯ   กรรมการ แปรญัตติ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารางขอบัญญัติฯ เปนรายขอ วาจะมีการ 

     เปลี่ยนแปลง แกไขหรือเพ่ิมเติมขอความในขอใด บรรทัดใด วรรคใด คงจะใชเวลา 

    พอสมควร เพ่ือใหเกิด ความรอบคอบ ขอไดโปรดพิจารณาตอไป 

นายอัสมัร สาแม    ขณะนี้ เวลาไดผานไปพอสมควรแลว ตามท่ีสมาชิกทุกทานไดพิจารณา ใน

ประธานสภาฯ     วาระท่ี 2 นี้  ไมทราบวาจะมีสมาชิกทานใดจะมีการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ใน  

        ขอใด บรรทัดใด วรรคใด บางหรือไม ขอเชิญ 

ท่ีประชุม   ไดพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวสาวอ เรื่อง การติดตั้ง  

    บอดักไขมัน บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. .......... แลว ปรากฏวา ไมมีผูขอแกไข  

     เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม   

นายอัสมัร สาแม    เม่ือสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณารางขอบัญญัติฯ ครบทุกขอแลว และไมมีผูขอ

ประธานสภาฯ   แกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม รางขอบัญญัติฯ แตอยางใด ขอเลขานุการสภาฯ  

     ตรวจสอบองคประชุม ครับ 

นายอาเดะยา เจะแอสนุง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ อยูในท่ีประชุม ครบจํานวนองค

เลขานุการสภาฯ     ประชุม ครับ 
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นายอัสมัร สาแม      ตอไป ขอมติท่ีประชุมวา เห็นชอบใหยืนรางเดิมขอบัญญัติองคการบริหาร

ประธานสภาฯ   สวนตําบลสาวอ เรื่อง การติดตั้ง บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ..........  

       โดยการยกมือ ครับ 

มติท่ีประชุม       - เห็นชอบ    6  เสียง   

- ไมเห็นชอบ     -   เสียง   

- งดออกเสียง    ๑  เสียง  

วาระท่ี 3  การลงมติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาวอ เรื่อง การ

ติดตั้งบอ ดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ..........    

นายอัสมัร สาแม    วาระท่ี 3 การลงมติรางขอบัญญัติฯ ในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย ขอให    

ประธานสภาฯ    เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองคประชุม  

นายอาเดะยา เจะแอสนุง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวออยูในท่ีประชุม ครบจํานวนองค

เลขานุการสภาฯ   ประชุม ครับ 

นายอัสมัร สาแม         เม่ือสมาชิกฯ ครบองคประชุม ตอไปขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใด     

ประธานสภาฯ    เห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาวอ เรื่อง การติดตั้ง บอดักไขมัน 

           บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ..........ใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

     สาวอ เรื่อง การติดตั้ง บอดัก ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ........ โดยการยกมือ  

มติท่ีประชุม    - เห็นชอบ    6   เสียง   

- ไมเห็นชอบ     -    เสียง   

- งดออกเสียง    ๑   เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องอ่ืน ๆ 

ญัตติขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

นายอัสมัร สาแม                      แจงวา เนื่องจากผูบริหารฯ ไดนําญัตติการโอนงบประมาณรายจายจาก  

ประธานสภาฯ             ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เขาสูสภาองคการ   

                              บริหารสวนตําบลสาวอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลสาวอ   

                              แถลงหลักการเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาตอไป  
นายซูมกี เด็งสุรี   ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ ไดพิจารณาอนุมัติขอบัญญัติ

นายก อบต.  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ไปแลวนั้น เนื่องจากมี 

        งบประมาณบางรายการ ไมไดตั้งไว และรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอน 

       ลด  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม    

            ท่ีมีความจําเปนตองดําเนินการ  ผูบริหารฯ จึงขอเสนอการโอนงบประมาณรายจาย 
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         ในงบเงินอุดหนุนเขาสูสภาฯ เพ่ือใหสภาฯ พิจารณาอนุมัติตอไป โดยมีรายละเอียด   

             ดังนี้  

ดวยองคการบริหารสวนตําบลสาวอ มีการใช ไฟฟา ท่ีสู ง ข้ึนทําให   

กระแสไฟฟาไมเพียงพอ จึงเกิดปญหาไฟตกเปนประจํา อาจทําใหเครื่องคอมพิวเตอร    

และเครื่องใชไฟฟาในสํานักงานอ่ืนๆ เสียหายได จึงไดประสานไปยังการไฟฟาสวน 

ภูมิภาคสาขารือเสาะลงสํารวจและไดพิจารณาใหองคการบริหารสวนตําบลสาวอ   

ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ระบบ 3 เฟส เพ่ือแกไขปญหาไฟตก ดังกลาว  

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

           ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕63  หมวด ๔ ขอ ๒7  การโอนเงินงบประมาณ 

          รายจายในงบลงทุน โดยการโอน เพ่ิม  โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ 

        เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ซ่ึง 

         ตามระเบียบผูบริหาร  ตองนําเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ โดย 

        มีรายละเอียดดังนี้ 

เรื่องเดิม ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕66  องคการ
บริหารสวนตําบลสาวอ ไดตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบลสาวอ   ตามแผนงานในหมวดตางๆ ซ่ึงบางประเภทไมมีรายจาย  บาง
ประเภทงบประมาณไมไดตั้งจายรายการ ทําใหไมสามารถดําเนินการเบิกจายตาม
ข้ันตอนตาง ๆ ได 
ขอเท็จจริง เพ่ือใหการดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการบริหารสวนตําบลสาวอ จึง
ขออนุมัติดําเนินการโอนเพ่ิม ลดงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕66  ตาม
รายละเอียด  ดังนี้   
1.โอนตั้งจายเปนรายการใหม 
   งาน  งานไฟฟาและประปา 

ประเภท เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอรือเสาะ จํานวน 550,000 
บาท 

เหตุผล เนื่องจากไมไดตั้งไว จึงโอนตั้งจายเปนรายการ
ใหม อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ 
รือเสาะ จํานวน 550,000 บาท 

 

2.โอนลด งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
ประเภท เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  

ตั้งไว 816,240 บาท 
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เหตุผล เนื่องจากคาดวาจะเหลือจาย จึงโอนไปเพ่ิม
คาใชจาย  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา
อําเภอรือเสาะ จํานวน 250,000 บาท  

 
งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
ประเภท เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  

ตั้งไว 745,680 บาท 
เหตุผล เนื่องจากคาดวาจะเหลือจาย จึงโอนไปเพ่ิม

คาใชจาย  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา
อําเภอรือเสาะ จํานวน 300,000 บาท  

 

ขอระเบียบ/กฎหมาย  การอนุมัติเปนอํานาจของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63 ขอ 27 ขอใหท่ีประชุมอภิปรายญัตติโอนงบประมาณรายจาย
จากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖6 รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีแจกให  โอนตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้  เปนเงินท้ังสิ้น 550,000 บาท 
(หาแสนหาหม่ืนบาทถวน  

นายอัสมัร สาแม     ขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ วาจะอนุมัติใหโอน

ประธานสภาฯ            งบประมาณ   รายจาย  จากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.     

                              ๒๕๖6 หรือไมตามท่ีทาน รก.ปลัด อบต. ไดนําเสนอไปแลวนั้น 

มติท่ีประชุม       พิจารณามีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายจากขอบัญญัติงบประมาณ 
        รายจ ายประจํ าป  งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖6  เปน เ งิน 550,000  บาท  
        (หาแสนหาหม่ืนบาทถวน  

-      อนุมัติ   จํานวน  6   เสียง 
-      ไมอนุมัติ   จํานวน  -    เสียง  

   -     งดออกเสียง  จํานวน  ๑   เสียง 

นายอัสมัร  สาแม    มีทานใด จะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีผมขอขอบคุณสมาชิกสภา
ประธานสภาฯ   องคการบริหารสวนตําบลสาวอ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ท่ีมารวมประชุมวันนี้  
       และขอปดการประชุมครับ 

 
ปดประชุม  เวลา 1๒.00 น. 
               
                                        
                                          ลงชื่อ     อาเดะยา เจะแอสนุง         ผูจดรายงานการประชุม 

                                                   (นายอาเดะยา  เจะแอสนุง  
                                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ หมูท่ี ๒ 
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     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ ไดตรวจรายงาน
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอฉบับนี้แลว เม่ือวันท่ี   7  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 
 
 
                   ลงชื่อ        ซามีร  เดะแอ               กรรมการ 
                                                       (นายซามีร เดะแอ  
                                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ หมูท่ี 6 
 
                                            ลงชื่อ          หะมุ ปูเตะ                  กรรมการ 
                                                       (นายหะมุ  ปูเตะ  
                                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ หมูท่ี ๔ 
 
                                           ลงชื่อ        ซากีเราะ  นิยาแม    กรรมการ 
                                                    (นางสาวซากีเราะ  นิยาแม  
                                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ หมูท่ี 3 
 
 สภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลสาวอ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.๒๕๖6 เม่ือวันท่ี  9  เดือน 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๔         
 
 
 
                                           (ลงชื่อ          อัสมัร  สาแม          ผูรับรองรายงานการประชุม  
                                                         (นายอัสมัร  สาแม  
                                          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสาวอ  
 


